

Số: /BGDDĐT-GDTC

V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau
kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường
lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV tại công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 của Ban Dân nguyện.

Nội dung kiến nghị:

1. Việc nhiều địa phương có kế hoạch cho các em học sinh đi học trở lại được dư luận trong phụ huynh học sinh đặc biệt quan tâm, chú ý. Trong dư luận có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ, tuy nhiên cũng có không ít ý kiến không đồng tình, lo lắng cho sức khỏe các em trước tình hình dịch bệnh hiện nay, nhất là sau khi xuất hiện biến chủng mới. Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, có biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em khi trở lại trường lớp.

2. Chất lượng học tập bằng hình thức trực tuyến của học sinh hiện nay từ cấp tiểu học đến cấp Trung học cơ sở không phát huy được phẩm chất, năng lực học sinh, khó đáp ứng yêu cầu cần đạt mà chương trình giáo dục phổ thông đặt ra. Còn nhiều em chưa có điều kiện, thiết bị học tập; việc học tập trực tuyến chỉ là giải pháp “chữa cháy”, không thể kéo dài, nhất là đối với bậc tiểu học và Trung học cơ sở. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc-xin Covid-19 đến cả học sinh cấp tiểu học để sớm có trạng thái bình thường mới, tạo điều kiện tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh An Giang. Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Sau một thời gian dài nhiều địa phương do dịch bệnh chuyển sang dạy học trực tuyến, học trên truyền hình đã phần nào duy trì nhịp độ học tập và đảm bảo tiến độ, kế hoạch năm học. Tuy nhiên, nếu kéo dài việc dạy học trực tuyến, học trên truyền hình, thì tác động tiêu cực sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần của cả người dạy, người học và các đối tượng liên quan. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã chủ động phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành thực hiện việc mở cửa trường học trở lại đảm bảo an toàn; kể cả trẻ em đã

được tiêm hay chưa được tiêm vắc xin cũng cần được đến trường học tập trực tiếp trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 19/10/2021 và Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trong đó đã quy định cụ thể các tiêu chí đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp; Công văn số 5969/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/2021 về đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2) kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022; tổ chức tập huấn trực tuyến về việc xử trí các trường hợp F0 và điều trị bệnh nhân COVID-19 là trẻ em, học sinh cho ngành Y tế và ngành Giáo dục trên toàn quốc. Phối hợp triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng cho học sinh từ 12-17 tuổi. Hiện nay đã có 98,4% học sinh được tiêm mũi 1, 93,2% học sinh đã tiêm mũi 2 và đang tiếp tục được triển khai tại các địa phương. Đối với việc tiêm vắc xin cho trẻ em độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã có kế hoạch phối hợp với Bộ GDĐT triển khai ngay sau khi nhập khẩu được nguồn vắc xin phù hợp.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đánh giá tình hình dịch bệnh trong trường học, rà soát, bổ sung hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch và chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra. Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương mở cửa trường học của Chính phủ, Bộ GDĐT để tạo sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của phụ huynh học sinh trong việc sẵn sàng cùng với ngành Giáo dục đưa con em trở lại trường học an toàn.

Bộ GDĐT trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBND;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng (TH);
- Lưu: VT, GDTC.

BỘ TRƯỞNG


Nguyễn Kim Sơn